



ฉบับที่ 14/2562 วันที่ 16 -30 เมษายน 2562

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยเข้าร่วมงานทั้งภาคการประชุมและภาคนิทรรศการภายใต้หัวข้อ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เรื่อง ผลกระทบการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีต่อรายได้และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจไทย ของ รศ.ศราภรณ์ ดร.อนุชา ฐิริพันธ์ภิญโญ และในวันที่ 10 เมษายน 2562 รศ.ศราภรณ์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วิเศษย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่ขอบคุณเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัยจาก เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในงานดังกล่าว



ภาพบรรยากาศภาคการประชุม นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ผลกระทบการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีต่อรายได้และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจไทย ของ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ วันที่ 8 เมษายน 2562



ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ



เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดฝึกอบรมเรื่อง “การพัฒนาต้นกล้านวัตกรรม” ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์มาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต รวมถึงการสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงนวัตกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.วาริน รัชานานุสรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริม-เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยซิลิโคนเทมาติกส์ของสัตว์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร



ข่าววิจัยนอกรั้ว



มูลนิธิสถาบันการเดินและจักรยานไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 (The 7th Thailand Bike and Walk Forum) และกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ 2 (2th World Bicycle Day) ในวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2562 (สถานที่อยู่ระหว่างการประสานรายละเอียด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินและจักรยาน ตัวอย่างการส่งเสริมชุมชนเมืองให้เป็นมิตรกับการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อเสนอจากนักวิจัย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนทนีย์ วิบูลย์กุล โทร. 0 2678 4434 หรือ e-mail : montaneetwci@hotmail.com



มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน สามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://ecticard2019.ecticard.org> หรือ 0 4535 2000



มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 13 “ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล : Humanities and Social Sciences Disruption in the Digital Era จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับประเทศ รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.huso.buu.ac.th> หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0 3810 2337, 0 3810 2344



มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC 2019 : The 7th Academic Science and Technology Conference 2019) “บูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.astconference.com> หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวรรษญา ธนุศิลป์ โทร. 0 2997 2222 ต่อ 1412 หรือ astc.con19@gmail.com